

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC Nhân lên những “hạt giống đỏ”

KỶ 2: GIAO CHỈ TIÊU, GẮN TRÁCH NHIỆM

Để hiện thực hóa chủ trương “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu đưa ra những giải pháp thiết thực để phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên là học sinh các trường THPT, bổ sung cho tổ chức đảng những đảng viên trẻ, trong sáng về đạo đức, có khát khao, hoài bão cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Tạo nguồn sớm

Năm 2023 là năm thứ hai Huyện ủy Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và là năm đầu tiên đối với học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi vào lớp 10. Nếu như năm 2022 toàn huyện có 308 học sinh là cán bộ đoàn, lớp trưởng, học sinh giỏi khối lớp 11 lên lớp 12 và các em có thành tích xuất sắc đạt 26 điểm trở lên trong các tổ hợp xét vào đại học được học lớp bồi dưỡng thì đến năm nay số lượng đã tăng lên gần 500 em. Lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ở 4 điểm cầu gồm Trung tâm Chính trị huyện, Trường THPT Hưng Nhân, Trường THPT Duyên Hà và Trường THPT Đông Hưng

Hà. Qua đó, nhằm kịp thời bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/HU, ngày 16/11/2022 về việc tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phát triển đảng viên cho đoàn viên, thanh niên ưu tú học tập trong các trường THPT trên địa bàn huyện. Thực hiện chủ trương trên, nhiệm vụ năm 2020 - 2025, chỉ bộ các trường THPT đều thực hiện quy trình chặt chẽ, quy định nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới với phương châm bảo đảm về chất lượng, không chạy theo số lượng.

Trong khối các trường THPT, Trường THPT Đông Thụy Anh là một

trong những điểm sáng về công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Ông Trương Kim Hiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trong gần 10 năm qua, nhà trường đã giới thiệu 350 đoàn viên tiêu biểu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Thái Thụy tổ chức. Chi bộ nhà trường giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét và đã kết nạp được 9 đảng viên là học sinh lớp 12. Để đạt được kết quả trên, việc xây dựng kế hoạch và phát triển đảng viên đối với đối tượng là học sinh được thể hiện trong nghị quyết của Chi bộ trong từng nhiệm kỳ với chỉ tiêu cụ thể mỗi năm có ít nhất 1 đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu để nghị Ban Thường



Chi bộ Trường THPT Phụ Dục đặt chỉ tiêu cụ thể kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

vụ Huyện ủy xem xét, kết nạp Đảng. Việc quan tâm tạo nguồn sớm và định hướng cho học sinh học tập, rèn luyện thực hiện ngay từ năm lớp 10 bởi đây là khoảng “thời gian vàng” để các em xây dựng lòng tin, rèn luyện và mục tiêu học tập, rèn luyện, phấn đấu trong 3 năm cấp ba. Thông qua Đoàn Thanh niên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, Chi ủy nhà trường đã thông tin đầy đủ các tiêu chuẩn về việc xét kết nạp Đảng tại Trường để học sinh có mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, số lượng học sinh được kết nạp Đảng còn thấp so với số lượng các em đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Cấp ủy các nhà trường luôn chú trọng thực hiện công

tác phát triển đảng viên thông qua các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết nhiệm kỳ, đồng thời lấy công tác phát triển đảng viên là một tiêu chí trong việc đánh giá công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội tại nhà trường và địa phương, tham gia có hiệu quả các chương trình tình nguyện, phát triển cộng đồng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

Tăng sức “đề kháng” cho học sinh

Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn mang trong mình trọng trách lớn lao, đó là trách nhiệm với Tổ

quốc, với nhân dân, với gia đình, người thân và với chính bản thân. Vào Đảng tuổi 18 là thử thách để các em nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng, về bổn phận, trách nhiệm của đảng viên, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, chấp nhận gian khổ, hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trước thực tế hiện nay mặt trái của kinh tế thị trường, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng của học sinh, gây những khó khăn nhất định đối với công tác phát triển đảng viên trong khối trường học. Ông Trương Kim Hiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thụy Anh cho biết thêm: Môi trường giáo

dục rất quan trọng với học sinh. Bản thân mỗi em phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, biết “tự soi, tự sửa”, tăng cường khả năng “miễn dịch” trước những thói hư, tật xấu. Cùng với đó, tích cực học tập lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, với sức trẻ “đào núi và lấp biển”, các thế hệ thanh niên chính là rường cột của nước nhà, là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy cho biết: Những năm qua, đoàn thanh niên các trường THPT trên địa bàn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa,

phối hợp với ban giám hiệu nắm bắt tình hình, tư tưởng của từng đoàn viên; kịp thời có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho các em, không để các em bị lôi kéo, mua chuộc, kích động, từ đó kịp thời uốn nắn những đoàn viên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, suy giảm niềm tin, giảm thiểu tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn” trong thanh niên. Để nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản thân từng đoàn viên cần được trau dồi về lý luận chính trị từ sớm, nhất là 4 bài học lý luận dành cho đoàn viên, không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, học tập tiến bộ. Việc đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là động lực to lớn để các em khơi dậy khát vọng cống hiến vươn lên, đóng góp sức trẻ to thêm truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Theo thống kê của ngành giáo dục, từ năm 2013 đến tháng 6/2023, số lượng cán bộ, giáo viên trong trường học được kết nạp Đảng là 711 người. Tuy nhiên, số lượng học sinh được kết nạp Đảng còn khá khiêm tốn, chỉ 14 em. Nhìn vấn đề đang đặt ra, cần được các cấp, các ngành cùng tháo gỡ.

(còn nữa)
ĐANG ANH

Tác phẩm tham dự giải Báo liên vùng lần thứ VIII - năm 2023.

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Cần một “cú hích”



Người bệnh tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Không chỉ người khuyết tật mà nhiều người bệnh khi có vấn đề sức khỏe, chấn thương khiến hoạt động chức năng bị hạn chế cũng có nhu cầu phục hồi chức năng (PHCN). Mặc dù đã chú trọng phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng kỹ thuật PHCN song những hạn chế vẫn tồn tại trong hệ thống y tế công lập trở nên trầm lắng.

Từng bước củng cố

Hiện nay, hệ thống PHCN đã từng bước được kiện toàn từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Ngoài Bệnh viện PHCN tỉnh, công tác PHCN được duy trì, phát triển tại các bệnh viện có khoa PHCN hoặc y học cổ truyền - PHCN. Tại nhiều trạm y tế, cán bộ đã được tập huấn và thực hiện công tác PHCN tại cộng đồng. Bên cạnh đó, không chỉ có y tế công lập, công tác PHCN tại cộng đồng ở Thái Bình còn có sự vào cuộc mạnh mẽ của y tế tư nhân. Nhờ đó, các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về PHCN dựa vào cộng đồng, phòng ngừa khuyết tật. Đặc biệt, từ

khí Thái Bình tham gia dự án chăm sóc sức khỏe PHCN cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, các hoạt động PHCN được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Quang Lịch, Giám đốc Bệnh viện PHCN tỉnh cho biết: Với nhiệm vụ được giao, Bệnh viện PHCN tỉnh và các bệnh viện có khoa PHCN, y học cổ truyền đã tổ chức mô hình PHCN sớm cho bệnh nhân tại giường bệnh đem lại hiệu quả cao; đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng PHCN. Ngoài ra, Bệnh viện PHCN tỉnh cũng đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y tế cơ sở về kỹ thuật kéo dãn cột sống, điều trị tia hồng ngoại, PHCN đau thắt lưng, đau vai gáy, thoái hóa khớp... Tại nhiều xã, phường, thị trấn, sau khi tham gia tập huấn, các hoạt động PHCN được thực hiện nên nếp. Cán bộ các trạm đã chủ động điều tra, phát hiện, phân loại người khuyết tật, người có nhu cầu cần PHCN, đánh giá sự tiến bộ và hòa nhập của trẻ khuyết tật. Cùng với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện, sự vào cuộc của đội ngũ y tế cơ

sở đã giúp phát hiện, sàng lọc, đánh giá nhu cầu, tư vấn các phương pháp phù hợp, kịp thời và cung cấp dịch vụ PHCN tại nhà, cơ sở khám chữa bệnh, can thiệp sớm cho người bệnh, người khuyết tật vận động tại cộng đồng.

Cần một “cú hích”

Dù đạt được những kết quả tích cực trong việc củng cố, phát triển mạng lưới PHCN; đẩy mạnh công tác PHCN dựa vào cộng đồng, chú trọng phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành PHCN song công tác PHCN dựa vào cộng đồng vẫn gặp những khó khăn như nhân lực PHCN được đào tạo chưa đa dạng nên chưa cung cấp được các dịch vụ toàn diện; lao động PHCN chưa được chú trọng. Hiện vẫn còn thiếu nhân lực thực hiện phục hồi ngôn ngữ, nhận thức, kỹ thuật viên chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp. PHCN dựa vào cộng đồng còn hạn chế; các loại hình PHCN chưa đa dạng, toàn diện.

Y sĩ Nguyễn Thị Thuần, Trạm Y tế Trại Y tế xã

Tiến Đức (Hưng Hà) chia sẻ: Khi có dự án chăm sóc sức khỏe PHCN cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, Trạm Y tế xã được tài trợ một số trang thiết bị, dụng cụ PHCN; cán bộ Trạm được tham gia một số lớp tập huấn nhưng hiện nay do thiếu nhân lực, trang thiết bị lâu ngày đã cũ, hỏng... nên việc thực hiện PHCN tại cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh, người khuyết tật. Chúng tôi chủ yếu mới tổ chức được các hoạt động tư vấn, truyền thông phòng ngừa bệnh tật, trong đó có PHCN. Với nỗ lực của địa phương, 2 năm/lần đã tổ chức khám sức khỏe cho gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... trên địa bàn xã.

PHCN có vai trò quan trọng, được xem là một yếu tố không thể thiếu trong hệ thống y tế hoàn chỉnh và có những đóng góp rất lớn vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì thế, từ trung ương đến địa phương đều quan tâm đến công tác PHCN. Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển hệ thống PHCN giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại Thái Bình đang xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển hệ thống PHCN giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đề cập như thực hiện chương trình PHCN dựa vào cộng đồng; duy trì, củng cố, phát triển hệ thống PHCN và chuyên môn kỹ thuật PHCN; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh PHCN; tăng cường truyền thông và vận động xã hội... Sự quan tâm phát triển hệ thống PHCN từ trung ương tới địa phương hy vọng sẽ là “cú hích” quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nâng cao chất lượng công tác PHCN, tăng cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người bệnh, người khuyết tật.

HOÀNG LANH

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống người dân không ngừng được nâng lên thì lượng rác thải, nước thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt ngày càng nhiều, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều dễ nhận thấy là thực trạng xả nước, rác thải... của người dân khiến một số con sông bị ô nhiễm, nhất là những sông gần chợ thì rác thải xả xuống sông tràn lan. Bà Phạm Thị Liễu, người dân sống ở khu vực cầu Kiến Xương bức xúc: Nhà tôi ở mặt đường Lý Thái Tổ, nhìn ra sông Vĩnh Trà nên chứng kiến nhiều người rất thiếu ý thức, xả rác bừa bãi xuống sông, gây ô nhiễm môi trường.

Sông Đoàn Túc với điểm đầu là cống Nhân Thanh chảy qua các tổ dân phố của phường Tiến Phong, cụm công nghiệp Phong Phú ra điểm cuối với sông Bạch tại cầu Múa, phường Phú Khánh. Khu vực phường Tiến Phong chưa được đầu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố nên sông Đoàn Túc tiếp nhận trực tiếp nước thải sinh hoạt của người dân, do đó nhiều thời điểm nước sông có màu đen, mùi hôi thối. Trước thực trạng đó, để bảo vệ chất lượng nguồn nước, môi trường, đồng thời giữ gìn vẻ đẹp của dòng sông, thành phố đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý chất thải nhựa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh. UBND thành phố đã dành nguồn ngân sách thường xuyên vào vét các sông; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, thực hiện thu gom và xử lý nước thải cho các phường nội thành theo công nghệ sinh học, công suất xử lý 10.000m³/ngày đêm.

Thành phố Thái Bình hiện có 8 dòng sông được quy hoạch giữa lòng thành phố, gồm: Trà Lý, Bồ Xuyên, Vĩnh Trà, 3-2, Pari, Đoàn Túc, Tổng Thô, Trục với tổng chiều dài hơn

Cần bảo vệ những dòng sông trong lòng thành phố

Thành phố Thái Bình có nhiều sông như Trà Lý, Vĩnh Trà, 3-2, Pari, Bồ Xuyên, Đoàn Túc... tạo cảnh quan thiên nhiên cho đô thị. Nhưng hiện nay nhiều sông đang bị ô nhiễm.

18km. Tất cả các dòng sông đều đã được thành phố đầu tư chỉnh trang, xây kè lát má, hai bên bờ sông được trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường tốt, nhất là những người sinh sống, buôn bán rau, hoa quả, kinh doanh hàng ăn ở hai bên bờ sông xả xuống. Qua đó có thể thấy ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống của nhiều người còn rất hạn chế. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, công nhân Đội công, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, phụ trách tuyến sông Vĩnh Trà chia sẻ: Công việc của chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc với rác thải. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng với mong muốn các dòng sông luôn được xanh, sạch, đẹp. Nếu người dân có ý thức hơn thì chúng tôi cũng đỡ vất vả.

Công tác thu vớt rác, rau bèo trên các dòng sông đã góp phần trả lại vẻ đẹp vốn có cho các sông

trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến nay còn một số hạn chế nhất định như phương tiện, thiết bị thu vớt rác còn thô sơ, sử dụng nhiều lao động thủ công, hiệu quả và năng suất chưa cao... Để phát huy hiệu quả lâu dài cần phải được tiến hành thường xuyên, tăng tần suất thực hiện. Bên cạnh đó, có sự phối hợp giữa người còn cá cộng đồng và mỗi người dân, đẩy mạnh việc tuyên truyền về tầm quan trọng của nguồn nước, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen xả rác bừa bãi... Những việc làm đó thể hiện ý thức làm chủ và thực hiện nếp sống văn minh của người dân thành phố, cùng chung tay bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị, góp sức xây dựng thành phố ngày càng sạch, đẹp.

MINH NGUYỄN



Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thu vớt rác trên sông Vĩnh Trà.